

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

AMA - สวย แต่ถ้าไม่ไหว ก็อย่าฝืน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เคยเขียนประโยคสั้นๆ ไว้ในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายๆ ครั้ง เรื่องของแรงพร้อมขาย แรงอดใจ หรือ อาการของการอ่อนใจอะไรทำนองนั้นแหละ ก็ด้วยเรื่องของตลาดที่อาการชกจะหนักในทางลง การจะหาหุ้นแก๊งกำไร ก็เริ่มจะยาก บางทีกราฟสวยๆ ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะ หรือ หุ้นที่ราคาลงแรงๆ หรือลงมาต่ำมากๆ แล้วก็ตาม ยังไม่ยอมเลยที่จะหยุดลง หรือ ต่อให้หยุดลงได้แล้ว การเด็งกลับ ก็อาจจะแค่วันสองวัน แล้วก็มันลงมาต่ำๆ ใหม่อีกจนได้... หลายๆ ท่านก็ต้องมีคำถามในใจ เหมือนทุกรอบที่ผ่านมานั่นแหละครับ เอายังไงดี เล่นยังไงดี เล่นตัวไหนดี คำตอบของนักแก๊งกำไร ก็จะมีแค่เล่นนะเล่นได้ แต่ถ้าเกิดอาการท่าทางจะไม่ไหวขึ้นมา ก็อย่าฝืน ก็เท่านั้น... แต่กับะ แนวโน้มหลักของตลาด หรือ SET Index ในระยะนี้ หรือในตอนนี้นะแหละ เราๆ ท่านๆ ก็คงพอจะเอาทางออกแล้วว่า จะเล่นทางไหน ในเมื่อรู้ถึงความน่าจะเป็นหรือทิศทางแล้วนั้น อะไรที่มันทำไปแล้วมีความเสี่ยง ก็อย่าทำเลยก็ได้ เรียกว่า ถ้าตลาดจะยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะกลับมามีชีวิต ก็อย่าฝืน หรือ ภาซิตโบราณว่าไว้ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ... ซึ่งบางคนก็อาจจะเถียงว่า ก็ลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ลงมาอยู่ในระดับแนวรับ ก็ต้องเสี่ยงกันบ้างแหละ... อย่าลืมรูปแบบของคลื่นนั้น อาจจะลงได้ลึกๆ เลยนะ จากตรงนี้ลงไป อาจจะมียุทธศาสตร์จริงๆ อยู่ที่ 1520+/- อีกทีก็ไม่แปลกนะครับ เพราะนั่น ก็คือรูปแบบของ คลื่น 4 ที่เป็นภาพ Zig Zag นั้นเอง แล้วเคยกล่าวไว้แล้วนะว่า โอกาสจะเป็น Zig Zag ได้หรือไม่ ดูจากอะไร หวังว่าทุกท่านคงจำกันได้ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขดี นั่นก็คือร้ายจะมาก

ดูตามเกม...

ไม่ว่าหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ในระยะนี้ กราฟสวยๆ แต่ถ้าบรรยากาศมันไม่เอื้อจริงๆ การเล่นที่ออกมาในแนวจะร้าย เราก็จะไม่ฝืนถือไว้นาน หรือ ยิ่งหลุด Stop Loss ด้วยแล้ว ยิ่งต้องไม่ยึดไว้นะ

- แนวรับ : ... 6.20-6.10 และต้องไม่ต่ำกว่า 6.00 อันใจกว่า
- เป้าหมาย : ... 7.00-7.50 เป็นพื้นที่ของการขายเล่นรอบสั้นๆ

Price Chart...(AMA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AMA... จริงๆ แล้ว เวลาเราดูกราฟ จะเห็นสัญญาณสวยๆ ซึ่งนั่นก็คือ ตลาดปิดไปแล้ว แต่ถ้าเปิดมาอีกวัน การเล่นแก๊งกำไร ก็อาจจะต้องดูหน้างานกันอีกครั้งด้วยนะครับ... อย่างเปิดสูงเกินไป ก็ไม่ควรไล่ ในภาพนี้ สัญญาณแท่งเทียนดูดี กลุ่มของ MA ก็ดูดี แต่มีสัญญาณของ Indicator ที่บ่งชี้ว่า เป็นทิศทางดูดีที่จะแข็งแกร่งมากๆ เอาเสียด้วย นั่นหมายถึงว่า การขึ้นอาจจะขึ้นแรงๆ หรือ จะเป็นการขึ้นแบบต่อเนื่องยาวๆ ก็ได้แหละ... แต่ก็อย่างที่กล่าว กราฟสวยๆ แต่ถ้ามีแนวรับ อาจจะเล่นเกมพลิกหรือเกมหลอก เราก็ต้องมีราคาที่มีนัยสำคัญทางโครงสร้าง เอาไว้เป็นทางหนี อย่างภาพนี้การต่ำกว่า 6.00 ลงมานั้น อาจจะถือว่าไม่ใช่เรื่องดีนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน